

Số 39 -CT/TU

Quảng Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020

CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày.....tháng 4 2020.....năm.....

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng**

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với những giá trị nổi bật toàn cầu là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trong việc gìn giữ và phát huy giá trị Di sản. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản đã thu được những kết quả nhất định, cơ bản bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của Di sản, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vẫn còn một số hạn chế: tình trạng chặt, phá, khai thác rừng, săn, bắt động vật rừng trái pháp luật còn xảy ra một số nơi thuộc vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia; một số loài xâm hại có nguy cơ phát triển mạnh, đe dọa đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để diệt trừ, ngăn chặn lây lan; du lịch tuy đã có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch cơ bản còn đơn điệu, chưa có những sản phẩm mang tính đột phá, khắc phục tính thời vụ trong du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung, một số di tích văn hoá, lịch sử chưa được khai thác, phát huy...

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do nhận thức và ý thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế; đời sống của người dân vùng đệm còn nhiều khó khăn, tập quán sống dựa vào khai thác tài nguyên rừng chưa được thay đổi đáng kể. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn coi công tác bảo vệ rừng là trách nhiệm của chủ rừng và lực lượng chức năng nên chưa thực sự vào cuộc quyết liệt; chưa huy động được một cách mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển du lịch, chưa có các chương trình, giải pháp đột phá để phát huy giá trị Di sản phục

Sho pi: - lue do by te qua, - thanh va thanh hoi. 18/01/2020

2

vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đề tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các công ước quốc tế, khuyến nghị của UNESCO có liên quan và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh để xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của Di sản, đặc biệt là các hệ sinh thái, các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, hệ thống hang động và các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ giá trị, vị thế và tầm quan trọng của Di sản thiên nhiên thế giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là các huyện, xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hiệu quả quản lý toàn dân; tinh thần cảnh giác, phát giác, đấu tranh của nhân dân để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản. Tập trung ngăn chặn hoạt động khai thác lâm sản trái pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về khai thác gỗ và các lâm sản khác, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng. Kiểm soát và xoá các tụ điểm, đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật ở khu vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia; có biện pháp chăm sóc, cứu hộ các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tác động môi trường, đặc biệt các mối đe dọa từ các chương trình, dự án có sử dụng rừng, đất lâm nghiệp, sử dụng dịch vụ môi trường rừng, cho thuê môi trường rừng, khai thác khoáng sản... để kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực lên Di sản. Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện của từng khu vực và chuyển giao để cải thiện sinh kế, ổn định và nâng cao đời sống của người dân các xã vùng đệm nhằm giảm áp lực

lên tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia một cách bền vững. Phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học trong nước và quốc tế xây dựng các chương trình nghiên cứu đối với hệ động, thực vật điển hình của khu vực miền Trung, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm phân bố ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp diệt trừ và ngăn chặn có hiệu quả các loài xâm hại, có nguy cơ xâm hại đến hệ sinh thái rừng; xây dựng, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá, nâng cao hiệu quả nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị Di sản theo hướng chuyên sâu trên từng lĩnh vực.

4. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời, rà soát, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành theo quy định của pháp luật tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; quản lý chặt chẽ và ưu tiên nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn các giá trị Di sản. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư riêng cho khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, trong đó, ưu tiên các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, có tính cạnh tranh cao trong nước và khu vực trên quan điểm phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn bền vững các giá trị của Di sản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư tại khu vực Phong Nha, xử lý nghiêm các công trình, dự án vi phạm quy hoạch, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ. Đẩy mạnh công tác quảng bá, liên kết và hợp tác quốc tế để giới thiệu các giá trị, cũng như tiềm năng du lịch của di sản đến với du khách trong và ngoài nước.

5. Huy động và tập trung các nguồn lực để sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ xây dựng Thị trấn Phong Nha thành đô thị du lịch kiểu mẫu “xanh, sạch, đẹp”. Quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị Phong Nha và các xã tiếp giáp với Vườn Quốc gia; có giải pháp cụ thể, đồng bộ để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá cả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2030, Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung trở thành trung tâm du lịch quốc tế “xanh, sạch, an toàn và thân thiện”.

6. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đặc biệt là các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong khu

2

vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vận động người dân giao nộp các loại súng, vũ khí quân dụng và vật liệu nổ trái phép, ngăn chặn triệt để tình trạng săn bắn, bẫy bắt, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, lâm sản và các sản phẩm từ rừng bất hợp pháp trên địa bàn.

7. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, đồng thời, xử lý trách nhiệm các trường hợp vi phạm.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình, tham gia tích cực vào việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thiên nhiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

9. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến Chi bộ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Đã ký: Trần Thắng
SAO LỤC**

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
VĂN PHÒNG**

*

Số 133-BS/VPĐUK

Nơi nhận:

- Các đ/c UVBTV;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Lưu VP.

Quảng Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2020

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hoàng Vũ